

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch; tăng cường kết nối giao thương với các địa phương lân cận, đặc biệt là Hải Phòng và Nam Định; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đặc biệt tạo điều kiện phát triển quy đất phục vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao, kích thích đầu tư.

công nghệ cao. Để thực hiện chủ trương xây dựng tuyến đường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn chỉnh phương án tuyến, phương án tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền; chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới của địa phương có liên quan, kết hợp các địa phương có liên quan để có đủ điều kiện triển khai xây dựng tuyến đường.

Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái cồn Vành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc quy hoạch nhằm mục tiêu đánh thức tiềm năng của một vùng tự nhiên độc đáo, hình thành khu du lịch sinh thái và văn hóa đặc trưng, hấp dẫn, thu hút đầu tư khai thác khách du lịch trong và ngoài nước; hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và khu đô thị, thương mại dịch vụ ven biển; tạo động lực phát triển cho Khu kinh tế Thái Bình và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Để hoàn thiện phương án, đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn, các bên có liên quan tiếp thu, điều chỉnh, thể

hiện rõ một số nội dung trong quy hoạch như: Cần phải có hệ thống đê bao bồi có kết cấu bền vững chống chịu được siêu bão; hình thành tuyến giao thông dọc bờ biển; phải có các cửa sông, cửa lạch để nước biển ra vào; tôn trọng tự nhiên, thủy văn; bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn; ưu tiên cho quốc phòng, an ninh. Tổ chức khai thác quỹ đất và phân bổ các hạng mục công trình hợp lý. Các hạng mục công trình phải giữ cho mặt biển thoáng, không che khuất tầm nhìn. Những biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn đẳng cấp cần bố trí ở những vị trí và thiết kế sao cho tiếp xúc nhiều nhất với biển, mặt nước, cây rừng ngập mặn. Thiết kế và đầu tư xây dựng cảng logistic và bến cảng du lịch để khai thác du lịch đường biển và đường sông. Khu vực cảng logistic và kho xăng dầu phải có đường công vụ riêng. Phải tôn trọng nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Về dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nghiên cứu tài liệu, tiếp tục đóng góp ý kiến, tập trung vào nguyên nhân của hạn chế, yếu kém đồng thời đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Về kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục rà soát đồng thời căn cứ hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng để chủ động triển khai xây dựng văn kiện, không để bị động. Đồng chí thống nhất chỉ đạo các ngành, các địa phương hoàn thành tổng kết trước ngày 20/6/2019. Thời gian cho các tiểu ban tổng kết và góp ý vào dự thảo lần 1 là hết tháng 7/2019. Tiểu ban Văn kiện hoàn thành xây dựng dự thảo lần 1 trước ngày 15/8/2019. Hoàn thành dự thảo văn kiện lần 2 trước ngày 31/8/2019 sau đó tổ chức lấy ý kiến của hội nghị cán bộ vào dự thảo văn kiện lần 2 với sự tham gia của các ngành, các địa phương; lấy ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhân sĩ, trí thức và nhân dân. Từ ngày 1 - 15/11/2019 hoàn thành xây dựng dự thảo văn kiện lần 3, sau đó gửi đến các đảng bộ cấp huyện lấy ý kiến của đảng bộ cơ sở. Đến ngày 30/4/2020 hoàn thành dự thảo lần 4 sau đó tiếp tục lấy ý kiến tại hội nghị ban chấp hành và lấy ý kiến đại hội cấp trên cơ sở. Hoàn thành xây dựng văn kiện lần 5 trước ngày 1/6/2020, sau đó gửi lấy ý kiến của các ban, bộ, ngành trung ương để tiếp tục hoàn thiện văn kiện, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 7/2020.

Tại kỳ họp ngày 8/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Điều động đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ

quan tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Điều động đồng chí Trần Hữu Nam, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thái Bình đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Đồng ý tiếp nhận và luân chuyển đồng chí Đặng Hồng Kỳ, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thái Bình về công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Thư nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Điều động đồng chí Hoàng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đến nhận công tác tại Thành ủy Thái Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

5. Đồng ý điều động đồng chí Nguyễn Quang Anh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đến nhận công tác tại Sở Xây dựng để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

TUYÊN TRUYỀN HIỆP ĐỊNH CPTPP

(Tiếp theo trang 1)

trước ngưỡng cửa hội nhập rộng mở mà Hiệp định CPTPP mang lại, từ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng các chính sách thiết thực và hiệu quả, định hướng giải pháp nhằm tận dụng tối đa cơ hội, giảm thiểu thách thức, thúc đẩy xuất khẩu nội địa và phát triển kinh tế nói chung của mỗi địa phương, doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, trước đó, buổi sáng cùng ngày, Bộ Công Thương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn những nội dung cơ bản của Hiệp định CPTPP và những cam kết chính của Việt Nam trong thực hiện Hiệp định CPTPP cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước của 7 tỉnh. Đặc biệt, Bộ Công Thương tổ chức tập huấn chuyên sâu nhằm hướng dẫn, thực hành tra cứu và thực thi cam kết trong một số lĩnh vực cơ bản như: thuế xuất nhập khẩu, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương; một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Hiệp định CPTPP. Ban tổ chức hội nghị cũng đưa ra một số tình huống áp dụng quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP và cùng với các doanh nghiệp thực hành các bài tập giải quyết từng tình huống. Từ những bài tập này, các doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu sâu và hiểu đúng về cam kết của Hiệp định CPTPP, hỗ trợ tích cực trong quá trình thực thi Hiệp định một cách có hiệu quả.

Hiệp định CPTPP đã được 7 nước thông qua gồm: Việt Nam, New Zealand, Canada, Australia, Nhật Bản, Mexico và Singapore. Đây là thời cơ lớn cho các doanh nghiệp phát triển nhờ cơ hội thương mại mở rộng và được hưởng những ưu đãi về thuế quan.

Tuyên truyền về phòng, chống ma túy

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh và tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân xã Thống Nhất (Hưng Hà).

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Công an tỉnh thông tin về các loại ma túy hiện nay; ảnh hưởng của các loại ma túy đến sức khỏe con người, gia đình và xã hội; biểu hiện của những người nghiện ma túy thường gặp và các dấu hiệu phát hiện sớm của người nghiện ma túy.

Đây là 1 trong 6 buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy được Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh tổ chức trong tháng 5/2019. Thông qua các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân và người dân về những tác hại do ma túy gây ra, từ đó tích cực tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự, phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên.

TIẾN DAT

Giúp trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt hòa nhập cộng đồng

Trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh, là ngôi nhà chung thân thương cho nhóm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt Thanh Thảo (thành phố Thái Bình) đã phát hiện, tư vấn, can thiệp giúp cho nhiều trẻ khuyết tật, khó khăn về tâm lý sớm hòa nhập cộng đồng, mang lại tương lai cho trẻ và hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Theo chị Trịnh Thị Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt Thanh Thảo: Trẻ mắc bệnh về tâm lý có nhu cầu giáo dục đặc biệt thường là trẻ mắc các dạng tật rối loạn phổ tự kỷ, khó khăn về ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, mắc hội chứng tăng động, giảm chú ý... Những dạng tật trên đều có thể chữa khỏi hoàn toàn, song đòi hỏi cần có sự can thiệp sớm, khoa học, bài bản tại cơ sở giáo dục chuyên biệt. Đặc biệt cần sự kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ và có sự phối hợp tích cực, tận tụy của gia đình và cộng đồng xung quanh thì việc can thiệp mới có hiệu quả. Những năm gần đây, số trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt tăng cao, trong đó gia tăng số trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Trong khi đó, hầu hết các bậc phụ huynh thiếu kiến thức, hiểu biết về căn bệnh. Có những người nhận biết con mình có biểu hiện không bình thường, song lúng túng không biết phải làm thế nào để giúp đỡ con phát triển, hòa nhập. Sau khi loay hoay tìm hiểu thông tin, gia đình nào có điều kiện thì đưa con đến các thành phố lớn, nơi có các bệnh viện, các trung tâm hỗ trợ để gửi con, hy vọng con sớm được phát triển bình thường. Có những cha mẹ dù đã phát hiện con mình khác biệt hoặc biết rõ

con mắc bệnh rối loạn phổ tự kỷ nhưng chủ quan, sợ bị kỳ thị nên giấu bệnh, không giúp con chữa trị. Có cha mẹ do hoàn cảnh khó khăn, bận lao động, công tác hoặc thiếu kiên nhẫn, buông xuôi, dẫn đến trẻ thiết thời do không được can thiệp kịp thời. Trước thực trạng đó, là người được đào tạo bài bản về lĩnh vực này, chị Trịnh Thị Thanh luôn trăn trở làm sao có thể giúp được những trẻ thoát cảnh khuyết tật không thể hòa nhập, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ý tưởng thành lập cơ sở chuyên đào tạo trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt của chị được bạn bè cùng chuyên môn, tâm huyết ủng hộ, tham gia. Sau một thời gian hoạt động thử nghiệm, đến tháng 10/2016, Trung tâm Hỗ trợ trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt Thanh Thảo chính thức khai trương sau khi có quyết định phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam. Chức năng chính của Trung tâm là nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của khoa học giáo dục trong học tập hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ có khó khăn về tâm lý; cung cấp dịch vụ giáo dục, tư vấn, phát hiện, can thiệp, tạo cơ hội thuận lợi tối đa cho các em được tham gia vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục. Từ đó hình thành những kiến thức, kỹ

năng sống cần thiết, giúp trẻ có thể phát triển độc lập, tự tin hòa nhập tốt với cộng đồng. Từ lúc ban đầu chỉ có hơn 10 giáo viên, thực hiện can thiệp cho một nhóm trẻ, đến nay Trung tâm đã phát triển hỗ trợ can thiệp từ 150 trẻ từ 2 - 8 tuổi. Số giáo viên tăng cả về chất và lượng lên tới 30 người, trong đó 70% có trình độ chuyên ngành tâm lý học đại học trở lên, có 4 người là thạc sĩ, 3 người giáo viên chuyên ngành giáo dục đặc biệt, 5 người là giáo viên kiêm nhiệm giảng viên của các trường: Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Đại học Thái Bình, Đại học Y Dược Thái Bình. Cơ sở vật chất của Trung tâm cũng không ngừng được đầu tư khang trang, hiện đại với nhiều thiết bị phục vụ can thiệp phù hợp, bảo đảm yêu cầu cho các hoạt động.

Cô giáo Mai Thị Phúc, giáo viên của Trung tâm chia sẻ: Do đặc thù môi trường giáo dục dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt nên việc dạy dỗ trẻ gặp không ít khó khăn. Nếu thiếu sự kiên trì nhẫn nại, lòng nhiệt tình, yêu trẻ thì không thể theo nghề được. Nhiều trẻ đến với Trung tâm khi đã sang tuổi thứ 4 trở lên, quá giai đoạn can thiệp tối nhất nên việc can thiệp càng gặp khó khăn. Có những trẻ tăng động, không hợp tác, thậm chí chống đối các cấu cụ giáo dục, đập phá đồ



Kiểm tra từng động tác với trẻ.

đây tôi phải đưa cháu lên trợ ở Hà Nội để chữa bệnh. Từ ngày có Trung tâm mở tại tỉnh nên việc can thiệp cho cháu thuận lợi và đỡ tốn kém hơn nhiều. Đến nay, cháu tôi đã có tiến bộ rõ rệt, đã biết khi được gọi tên, biết phát âm, biết giao tiếp bằng mắt và biểu lộ tình cảm. Trước kia, gia đình rất chán nản thất vọng thì nay đã phần khởi, có niềm tin cháu có thể hòa nhập và có tương lai. Được sự tin tưởng của cộng đồng và các bậc phụ huynh, số lượng trẻ đến với Trung tâm ngày càng đông. Ngoài hỗ trợ can thiệp, Trung tâm còn tiếp nhận giúp phát hiện, xác định tình trạng trẻ và tư vấn, hướng dẫn cho các bậc phụ huynh. Đến thời tổ chức các đợt phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng với mong muốn tránh tình trạng kỳ thị. Trẻ mắc bệnh về tâm lý, có nhu cầu giáo dục đặc biệt được phát hiện, can thiệp sớm để có thể phát triển bình thường, không còn là gánh nặng, tương lai trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

HÀ DUNG



Day trẻ nhận biết màu sắc.



Tiết mục múa hát của các em chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tập huấn kỹ thuật cung cấp dịch vụ KHHGD, CSSKSS

Sáng ngày 8/5, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với tổ chức Marie Stopes International (MSI) Việt Nam khai mạc lớp tập huấn cập nhật kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung và quy trình khống chế nhiễm khuẩn cho cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho các đối tượng tại tuyến tỉnh và tuyến huyện.

Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận bền vững các dịch vụ KHHGD, CSSKSS, trong 3 ngày, các học viên được các giảng viên của tổ chức MSI Việt Nam trực tiếp cung cấp những kiến thức, kỹ năng trong cung cấp dịch vụ KHHGD, CSSKSS; kỹ thuật cấp cứu cơ bản, cập nhật các kiến thức mới về kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung. Giảng viên cũng trao đổi về cách tiếp cận, tư vấn, giao tiếp gọi mở nhằm bắt nhu cầu của đối tượng; củng cố tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của đối tượng. Học viên cũng được chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình cung cấp dịch vụ KHHGD.

Sau lớp tập huấn, những học viên tiêu biểu sẽ được chọn để tiếp tục đào tạo trở thành các giám sát viên, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trong việc cung cấp dịch vụ KHHGD tại cơ sở.

HÀ DUNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong những Ngân hàng thương mại hàng có số vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Với chủ đề "Nâng bậc thành công cùng VietinBank". Mục tiêu không những mang đến cho các ứng viên cơ hội nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và năng động mà còn còn đem đến sự cân bằng trong cuộc sống và gia đình, hứa hẹn sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai

Hiện nay, Vietinbank Thái Bình có nhu cầu tuyển dụng 02 chỉ tiêu:

I. CHỈ TIÊU:

- Quan hệ KHDN vừa và nhỏ: 02 chỉ tiêu (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm)

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC, YÊU CẦU:

(Thông tin chi tiết tại website của Vietinbank: http://tuyendung.vietinbank.vn)

III. PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN:

- Nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng TCHC - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Thái Bình.

Địa chỉ: Số 190, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Điện thoại liên hệ: 02273.640.236

- Hoặc hồ sơ bản scan qua email:

tuyendung@vietinbank.vn

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: Đến ngày 15/5/2019.

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc

Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng

Số trúng thưởng: 63371

Mở thưởng ngày 04 tháng 5 năm 2019

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng - Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.

Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH